

THÁI BÌNH QUYẾT LIỆT CHỐNG LŨ, HỘ ĐÊ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ ỨNG, NGẬP

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu kiến quyết đi dời các hộ dân vùng ngoài đê của xã Hồng Tiến (Kiến Xương) vào nơi an toàn.



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiểm tra công tác ghi chép trực gác nước, hộ đê tại điểm canh đê 1 xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình).



Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với lũ tại trọng điểm xung yếu kè Phúc Tân, xã Thái Phúc (Thái Thụy).



Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với lũ tại trọng điểm xung yếu kè Sa Cát, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình).



Các đồng chí: Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa, lũ tại huyện Hưng Hà.



Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo xử lý sự cố mạch sủi tại tuyến đê xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ).

Kiểm tra tình hình đê bồi xã Trà Giang (Kiến Xương) và công tác chuẩn bị ứng phó với lũ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh yêu cầu: Dứt khoát người dân, gia đình đang sinh sống ở ngoài đê chính phải di chuyển vào trong, đến nơi an toàn. Các tổ chức, cá nhân không thực thi nhiệm vụ không được ra vùng ngoài đê nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, đây là nhiệm vụ, yêu cầu hàng đầu của UBND tỉnh đối với địa phương. Chính quyền huyện và xã Trà Giang thực hiện triệt để không cho phương tiện không làm nhiệm vụ hộ đê, những người không có nhiệm vụ cũng không được tập trung, đi trên mặt đê vì không bảo đảm an toàn cho công trình đê điều và người, cần trở công tác kiểm tra, chỉ đạo, hộ đê của cơ quan chức năng.

Kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với lũ tại vùng đê bồi xã Hồng Tiến (Kiến Xương), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đánh giá cao việc địa phương sớm tổ chức di dời các hộ dân đang ở vùng ngoài đê vào nơi trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số người dân ở lại trong cơ nhà cửa, đồng chí yêu cầu chính quyền huyện, xã và lực lượng chức năng kiên quyết di dời tất cả người dân ra khỏi vùng nguy hiểm để tránh lũ lên nhanh, gây nguy hiểm đến tính mạng của bà con. Cùng với đó, huyện và xã phải sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để bảo vệ đê bồi, ưu tiên cao độ cho bảo vệ an toàn đê quốc gia. Khi có tình huống xấu xảy ra, tập trung xử lý ngay từ phút đầu, đồng thời báo cáo lên cấp trên để được hỗ trợ.

Kiểm tra tại tuyến đê hữu Trà Lý đoạn qua địa phận xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh biểu dương lực lượng canh điểm, gác nước đã chấp hành nghiêm các quy định trong công tác PCTT; chính quyền thành phố và xã Vũ Đông đã chuẩn bị tốt phương châm "4 tại chỗ" để ứng phó với lũ. Đồng chí đề nghị xã Vũ Đông phải luôn thường trực lực lượng, vật tư tập kết tại chỗ, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các tình huống xấu xảy ra.

* Chiều ngày 11/9, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với lũ tại huyện Thái Thụy và thành phố Thái Bình.

Tính đến 16 giờ ngày 11/9, huyện Thái Thụy đã di dời 71 hộ với 249 nhân khẩu; thành phố Thái Bình di dời 57 hộ với 112 nhân khẩu sinh sống ở vùng đê bồi vào nơi trú ẩn an toàn. Các địa phương cũng đã thành lập sở chỉ huy tiền phương trên các tuyến đê; tổ chức tuần tra, canh gác đê theo lệnh báo động số III; cấm vận theo dõi các kè xung yếu...

Kiểm tra 2 sở chỉ huy tiền phương trên tuyến sông Hóa của huyện Thái Thụy đặt tại xã Thụy Ninh, xã Thái Phúc và 2 điểm đê, kè xung yếu Phúc

Tân, xã Thái Phúc, điểm đê, kè xung yếu Sa Cát thuộc phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình), đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Hiện nay, mực nước các trạm trên hệ thống sông đang rất cao và sẽ còn tiếp tục lên, có diễn biến hết sức phức tạp. Ngoài ra, mưa lớn liên tiếp những ngày qua làm cho tình trạng công tác ứng phó, chỉ đạo công tác ứng phó với lũ đang gặp khó khăn, nhất là các xã vùng ngoài đê. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị huyện Thái Thụy, thành phố Thái Bình tăng cường công tác tuần tra, canh gác đê theo cấp báo động đúng quy định; kiểm tra, rà soát, tăng cường lực lượng canh coi ở tất cả các vị trí có chân đê là ao đầm, ruộng trũng, trọng điểm xung yếu, các vị trí bãi sông hẹp, mái kè là mái đất. Chủ động gia cố chân đê ở vị trí chân đê là ao đầm, ruộng trũng bằng hàng rào kết hợp đắp cơ phần áp với chiều rộng phù hợp để chống sạt trượt mái đê. Khi thấy hiện tượng thấm lậu, mạch dùn, mạch sủi phải khẩn trương huy động lực lượng để xử lý ngay. Tăng cường công tác kiểm tra đê điều, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố theo phương châm "4 tại chỗ", không để diễn biến phức tạp. Ngoài việc bảo đảm an toàn các tuyến đê bồi phải ưu tiên, coi trọng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tuyến đê quốc gia; khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục ảnh hưởng của bão số 3, ổn định sản xuất.

* Chiều ngày 11/9, các đồng chí: Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa, lũ tại huyện Hưng Hà.

Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do mưa, lũ gây ra, huyện Hưng Hà đã chuẩn bị tốt nhân lực, vật tư, phương tiện sẵn sàng huy động cho các điểm xung yếu theo phương châm "4 tại chỗ"; ngoài ra, huyện tiếp tục bố trí cán bộ thường xuyên kiểm tra các công trình đê điều, các trọng điểm xung yếu; huy động lực lượng tập trung di dời người và tài sản cho người dân về nơi an toàn, kiên quyết không để thiệt hại về tính mạng, giảm thiểu thiệt hại về tài sản.

Sau khi kiểm tra thực tế tại khu vực đê bồi khu dân cư ngoài bãi thuộc thôn Tân Hòa, xã Tân Lễ; trại bò xã Hồng Minh và trạm bơm Minh Tân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh yêu cầu: Việc bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân là trên hết, vì vậy huyện Hưng Hà và xã Tân Lễ cần khẩn trương hoàn thành việc di dời người dân ở ngoài đê chính vào nơi an toàn trước 20 giờ ngày 11/9, đồng thời quan tâm, hỗ trợ đầy đủ lương thực, thực phẩm cho bà con. Bên cạnh đó, huyện Hưng Hà cần chú ý theo dõi sát sao những khu vực xung yếu, trọng điểm, các đê bồi cần thiết sửa chữa, gia cố để chủ động ứng phó với các tình huống; huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện ứng phó với lũ, ngập úng, khơi thông dòng chảy để bảo vệ lúa mùa, cây màu.

Đối với trại bò xã Hồng Minh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu địa phương khẩn trương có phương án di dời đàn bò trước khi nước lũ dâng cao nhằm bảo đảm tài sản cho người dân, doanh nghiệp.

* Chiều ngày 11/9, đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với lũ dâng cao và khắc phục sự cố tại một số vị trí xung yếu trên các tuyến đê tại huyện Quỳnh Phụ.

15 giờ ngày 11/9, mực nước trên sông Luộc, sông Hóa trên mức báo động III. Một số xã duyên giang như Quỳnh Hoàng, Quỳnh Hoa, Quỳnh Lâm... xuất hiện sạt lở và mạch sủi tại tuyến đê bồi, bờ bao. Để bảo đảm an toàn các tuyến đê, Huyện ủy Quỳnh Phụ đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương duyên giang khẩn trương kiểm tra các vị trí xung yếu, nguy cơ mất an toàn; tiến hành phát quang chân mái đê để kiểm tra, rà soát mạch dùn, mạch sủi cũng như bố trí nhân lực, phương tiện chủ động ứng phó khi lũ dâng cao. Trong đó, mỗi xã duyên giang bố trí 500 người thường trực, 10.000 bao tải, 3 máy xúc...; các xã, thị trấn phải đồng huy động 200 người thường trực, 5.000 bao tải, dây buồm, 50 xe rùa, xe kéo để sẵn sàng chi viện cho các xã duyên giang khi có lệnh.

Kiểm tra trực tiếp công tác xử lý sự cố mạch sủi tại đê Quỳnh Hoàng, công tác xử lý sạt lở 300m tuyến đê bồi tại xã Quỳnh Lâm và một số xã duyên giang, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Quỳnh Phụ và các địa phương, sự vào cuộc của người dân trong việc xử lý kịp thời sự cố. Hiện mực nước trên các sông tiếp tục dâng cao cộng với mưa lớn kéo dài, nguy cơ nước tràn đê luôn thường trực, đồng chí yêu cầu các địa phương, trọng điểm là các xã duyên giang khẩn trương di dời người dân, tài sản vào nơi an toàn. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện xây dựng kịch bản, phương án cụ thể; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện để phòng mọi tình huống xảy ra. Thường xuyên tuyên truyền người dân không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa, lũ, chủ động các biện pháp ứng phó để giảm thiểu thiệt hại.

* Đến chiều ngày 11/9, gần 22km đê trên địa bàn thành phố Thái Bình vẫn an toàn. Để có được kết quả đó, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an toàn cho hệ thống đê, kè không bị sạt lở tại các trọng điểm xung yếu, nhất là kè Sa Cát, phường Hoàng Diệu và đê, kè Vũ Đông I, xã Vũ Đông. Sở chỉ huy tiền phương đã xây dựng các phương án ứng phó, xử lý mọi tình huống có thể xảy ra khi nước lũ dâng cao; tùy tình hình thực tế điều chỉnh phương án cho phù hợp; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống mưa, lũ. Tổ chức tuần tra, canh gác đê nghiêm ngặt, liên tục theo cấp báo động tại 23/23 điểm; phát hiện sự cố để ngay từ giờ đầu, kịp thời xử lý, không để diễn biến phức

tạp dẫn đến nguy cơ mất an toàn đê. Tổ chức kiểm tra, rà soát, thống nhất phương án nhân lực, vật tư, phương tiện; chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng xử lý các tình huống thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ". Thành phố đã huy động lực lượng xung kích, tiếp vận, giao thông, y tế hơn 3.500 người; chuẩn bị 10.000 cây tre, 95.000 bao tải, 50.000 bó rào, 45.000m² bạt, 21.000m³ đất, 950 xe thồ, gần 80 xe tải và thuyền ứng phó với lũ.

* Nước lũ trên các sông dâng cao ở mức báo động III, đến 14 giờ ngày 11/9 100% tuyến đê quốc gia trên địa bàn huyện Vũ Thư gồm 35,6km đê cấp 1 trên tuyến đê tả Hồng Hà II và 22,4km đê cấp 2 thuộc tuyến đê hữu Trà Lý vẫn bảo đảm an toàn, đê vững. Tuy nhiên, trong tổng số 41km đê bồi toàn huyện (bao gồm ở các xã Hồng Lý, Việt Hùng, Bách Thuận, Tân Lập, Duy Nhất, Vũ Văn, Hồng Phong...) đã có nhiều hiện tượng từ sông Hồng, sông Trà Lý tràn qua các đoạn đê bồi (tại các điểm cao trình thấp), gây ngập lụt nặng một số khu vực dân cư và vùng sản xuất nằm phía trong đê bồi nhưng ở phía ngoài đê quốc gia. Tuyến đê bồi xã Vũ Văn bị tràn nhiều điểm, đê bồi xã Bách Thuận bị tràn 2 điểm, đê bồi xã Hồng Lý bị tràn 1 điểm... Cùng với nước lũ dâng, từ sáng ngày 11/9 mưa lớn càng làm cho tình trạng ngập úng thêm nặng.

Huyện Vũ Thư đã hỗ trợ các địa phương hàng trăm nghìn gói bảo thực hiện công tác chống tràn đê bồi. Các xã huy động mọi lực lượng, đặc biệt phát động nhân dân tham gia ứng cứu, hộ đê, trước mắt tổ chức đắp đống đất, cát vào các bao, xếp thành bức tường thành tại các điểm thấp trũng trên tuyến đê bồi để chống nước tràn từ sông vào. Các địa phương đều tổ chức canh gác chặt chẽ các tuyến đê 24/24 giờ, khi phát hiện hiện tượng rò rỉ, thấm lậu, sự cố đều lập tức gia cố. Huyện đã huy động cán bộ, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang hỗ trợ các địa phương ứng cứu, hộ đê và di dời người, tài sản ở các vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Các địa phương tuyên truyền, đồn đãi các hộ dân sinh sống ngoài đê quốc gia (tập trung nhiều ở các xã Bách Thuận, Hồng Lý, Vũ Văn, Hồng Phong) chủ động phương án sắp xếp chỗ ở, di chuyển tài sản lên nhà cao, khu vực cao để tránh ngập lụt. Đặc biệt, các đơn vị, địa phương thường xuyên tuyên truyền, định hướng thông tin tình hình đê, mưa, lũ, để nhân dân không hoang mang, lo lắng, từ đó phân huy, ứng phó với mưa, lũ, bảo vệ an toàn người và tài sản.

* Ngày 11/9, Công an huyện và Ban CHQS huyện Hưng Hà đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ, 20 ô tô chuyên dụng, 8 xuồng cứu hộ cùng với các địa phương tổ chức di dời gần 2.000 người dân sinh sống ở ngoài đê thuộc địa phận xã Tân Lễ vào các gia đình người thân và nhà văn hóa các thôn để tránh mưa, lũ. Tại xã Hồng An, lực lượng chức năng đã hỗ trợ địa phương vận chuyển hơn 200 con lợn thịt, 140 con bò vào nơi an toàn. Bên

cạnh đó, huyện chỉ đạo xã Hồng Minh phối hợp với Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Hùng xây dựng phương án di chuyển hơn 5.400 con bò đến nơi an toàn, đồng thời thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường khu vực chuồng nuôi.

Huyện Hưng Hà đã thành lập 3 sở chỉ huy tiền phương trên tuyến đê tả Trà Lý, đê tả Hồng Hà I, đê hữu Luộc thuộc địa phận huyện trực tiếp chỉ đạo công tác tuần tra, canh gác đê nghiêm ngặt liên tục ngày đêm, kịp thời phát hiện các sự cố để xử lý ngay từ phút đầu, không để diễn biến phức tạp dẫn đến nguy cơ mất an toàn đê. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các địa phương chủ động rà soát, kiểm tra, nắm chắc số hộ, số nhân khẩu ở các điểm xung yếu, nơi có nguy cơ ngập lụt để sẵn sàng ứng phó, bố trí địa điểm, bố trí lực lượng di dời vào nơi an toàn; triển khai phương án bảo vệ an toàn vùng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, nuôi cá lồng trên sông nhằm hạn chế thiệt hại nhất thiết do lũ gây ra.

* Qua kiểm tra tại các xã giáp đê, xuất hiện một số vị trí nguy cơ nước tràn đê bồi như tại các xã: Quỳnh Hoa, Quỳnh Lâm, An Ninh, do vậy Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Quỳnh Phụ yêu cầu các địa phương chủ động triển khai các phương án bảo vệ trọng điểm đê xung yếu, các công trình đê điều, chống tràn các vị trí đê thấp, đê bồi, bờ bao tại các tuyến đê, đặc biệt khu vực cửa sông; bảo đảm an toàn cho người và tài sản ở khu vực bờ bao ven cửa sông để phòng lũ kết hợp phòng cường gây tràn, vỡ bờ bao, đê bồi. Yêu cầu dừng tất cả các bến đò ngang trên sông Luộc, sông Hóa. Đối với 14 xã duyên giang, huyện chỉ đạo các địa phương khẩn trương yêu cầu các hộ gia đình di dời tài sản, vật nuôi vào nơi trú ẩn an toàn. Các địa phương cũng chủ động bố trí nơi trú ẩn cho người dân khi có sự cố xảy ra.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Quỳnh Phụ chỉ đạo các xã, thị trấn chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực theo phương châm "4 tại chỗ" để sẵn sàng xử lý sự cố, chi viện khi có lệnh; tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong phòng, chống lũ; đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai khi có yêu cầu.

* Ứng phó với mưa, lũ, huyện Đông Hưng đã thành lập sở chỉ huy tiền phương trên tuyến đê tả Trà Lý dài 23,5km đặt tại 3 cụm xã; bổ sung kinh phí hỗ trợ 9 xã duyên giang thực hiện công tác ứng phó với lũ trên sông Trà Lý. Các hộ sinh sống, sản xuất ngoài đê đã được di chuyển vào nơi an toàn. Các xã duyên giang tiến hành rà soát các hộ có nhà yếu, nhà nguy cơ sập đổ, thực hiện các biện pháp bảo vệ, trường hợp đặc biệt sẽ di dời để bảo đảm an toàn cho nhân dân. Đồng thời, chuẩn bị thêm 10 xe tải, 3 máy xúc, 5 đoạn dây thừng loại to phục vụ PCTT và TKCN; triển khai lực lượng canh gác, nghiêm cấm các loại xe vận tải đi trên đê (trừ xe thực hiện nhiệm vụ PCTT). Các đơn vị liên quan tập trung rà soát, cảnh báo đối với các cây cầu yếu, đoạn đường có nguy cơ sạt lở

do mưa lớn và nước lũ dâng cao. Lực lượng công an, quân sự tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhất là các nơi cần di dân; phối hợp với các lực lượng liên quan thực hiện các biện pháp PCTT và TKCN. Trung tâm Y tế huyện thành lập 3 đội cấp cứu lưu động để thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

* Tại Kiến Xương, đến chiều ngày 11/9, một số bờ bao tại các xã Vũ Hòa, Vũ Bình, Minh Tân, Trà Giang đã bị tràn. Ngay khi sự cố xảy ra, các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục.

Theo đó, huyện tập trung cao độ di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Huy động lực lượng tại chỗ của các địa phương kết hợp với lực lượng công an, quân sự, lực lượng xung kích tổ chức gia cố bờ bao; di dời tài sản, gia súc, gia cầm cho nhân dân, kiên quyết không để thiệt hại về tính mạng, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản. Tất cả người dân trong diện di dời đều được bố trí nơi trú ẩn an toàn.

Cùng với đó, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện yêu cầu các xã duyên giang, xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi, Hạt Quản lý đê tiếp tục tuần tra, canh gác đê cả ngày lẫn đêm; triển khai các phương án bảo vệ trọng điểm đê, kè, công xung yếu, đặc biệt là phương án chống tràn tại các vị trí đê thấp trũng. Trong đó, đặc biệt chú ý chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện để xử lý tất cả các sự cố phát sinh. Rà soát, kiểm tra các vị trí đê xung yếu để kịp thời bổ sung phương án xử lý nếu phát sinh sự cố, kiên quyết không để vỡ đê trong bất cứ tình huống nào. Phân công cán bộ kiểm tra, chỉ đạo, đồn đốc các xã, thị trấn tích cực rút nước mặt ruộng và trên hệ thống kênh trạch, chủ động phòng, chống úng bảo vệ lúa và cây màu. Ngoài ra, UBND huyện giao người đứng đầu các địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là trong ứng phó với mưa, lũ.

* Tính đến trưa ngày 11/9, hệ thống đê điều, thủy lợi trên địa bàn huyện Thái Thụy cơ bản ổn định, an toàn. Huyện đã thành lập 3 sở chỉ huy tiền phương ở các xã Thụy Hưng, Thụy Ninh, cụm xã Sơn Hà - Thái Phúc để chủ động ứng phó với mưa, lũ. Tại 3 điểm, huy động hơn 500 người gồm lực lượng thường trực, canh coi đê, cử sách, tuần tra cùng hơn 10 máy xúc, 10 xe tải, 5 máy phát điện, hơn 7.000 bao tải, 800 cây tre luống, cọc tre, cát đen, đá học, lưới B40, dây thép buộc, đèn pin...

Huyện yêu cầu các sở chỉ huy tiền phương và các cụm PCTT tổ chức tuần tra, canh gác đê ngày đêm theo cấp báo động, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những diễn biến, hư hỏng của đê, kè, cống, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu theo phương châm "4 tại chỗ"; triển khai phương án di dời người và tài sản của các hộ dân sinh sống trong các bờ bao, đê bồi, nếu thấy không an toàn vào trong đê chính,